



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 12-18 กันยายน 2555

รมว.พาณิชย์ยันไทยยังส่งออกข้าวอันดับ 1

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน ถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล และการส่งออกข้าวในปีนี้อันตราย ในอดีตที่ผ่านมา 10 ปีเฉลี่ยประเทศไทยส่งออกข้าวได้ 8.5-9 ล้านตัน

ปีที่สูงสุดคือปีที่แล้วปี 54 ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านตัน ปีนี้ถ้าเราติดตามดูข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์โดยผู้รู้ว่าจะทำได้ 5-6 ล้านตัน เอกชนก็บอกว่าทำได้ 6.5 ล้านตัน เราก็มาคำนวณว่าทั้งหมดน่าจะทำได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน ดูจากสถิติของแต่ละประเทศมีอยู่สต็อก ถ้าดูว่าเอกชนได้ 6.5 ล้านตัน รัฐบาลได้ 2 ล้านตัน ก็ไม่น่าห่วง

แต่สิ่งที่ห่วงคือ เกษตรกรต้องขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น ถ้าถามว่าตอบใจหรือยัง ตอบว่าใช่ ราคาข้าวหรือสินค้าเกษตรดีขึ้น สองชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น หลังจากนั้นเราจะดูว่าตัวเลขส่งออกเป็นอย่างไร โดยมูลค่าผมมั่นใจว่าเมื่อคำนวณเป็นเม็ดเงินเราอันดับ 1 แน่แน่นอน แม้ว่าปริมาณอาจจะลดลงบ้าง เพราะราคาเฉลี่ยประมาณ 650 เหรียญ แต่ดูราคาย้อนหลังไป 3 ปี ปีที่แล้วและปีก่อน 580-590 เหรียญ เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าจะมากล่าวหาว่ารัฐบาลทำโครงการรับจำนำแล้ว ทำให้การส่งออกมีปัญหาผมก็ต้องบอกว่าไม่จริง

นอกจากนี้ นายบุญทรง ยังกล่าวถึงเป้าหมายการส่งออกในปี 2555 ว่าเป้าหมายคือสิ่งที่เราตั้งไว้และเราต้องเดินไป ส่วนการคาดการณ์คือเหตุการณ์วันนี้เป็นอย่างนี้และข้างหน้าเป็นอย่างนี้เป็นคนละเรื่อง ไปถึงหรือไม่เป็นอีกเรื่อง แต่วันนี้ข้าราชการทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานทำงานเต็มที่ แต่ละหน่วยงานมีเป้าหมาย การไปให้ถึงก็ปรับวิธีการทำงานไปเรื่อยๆ ปีนี้เป้าหมาย 15% ไปถึงหรือไม่อยู่ที่เศรษฐกิจของโลก เพราะไทยโดน 2 เด้งปลายปีที่แล้วโดนน้ำท่วมใหญ่ กระแทกกำลังการผลิตถึงไตรมาสที่ 2 ปีนี้ โวลุ่มหดไปกระทบซัพพลายเชนทำให้ออเดอร์บางส่วนกลับมาช้า การผลิตตันไปถึง 15% เหนื่อย และยาก แต่ก็คุยกับข้าราชการทุกคนว่าอย่างไรเป้าหมายก็คงไว้ ส่วนไปถึงหรือไม่ทุกคนก็ต้องทำงานให้เต็มที่ ไปไม่ถึงก็ไม่ผิด เพราะไม่มีใครไปคอนโทรลเศรษฐกิจภายนอกได้ เศรษฐกิจยุโรปก็มีปัญหา ส่วนทางจีนผมมองว่าเขาพยายามสร้างกำลังซื้อให้มากขึ้น เหตุการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นเราก็ต้องติดตามเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ให้เราถูกระทบมาก

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พณ.เล็งตั้งเขตการค้าข้าวแนวชายแดนยกระดับรายได้ชาวนา

นายทิมมพร นาหวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้จัดส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเขตการค้าข้าว (Rice Trade Zone) ตามพื้นที่แนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ไปสำรวจพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด และพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชา รวมถึงศึกษาระบบเส้นทางโลจิสติกส์ ระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนความร่วมมือค้าข้าวระหว่างผู้ผลิตข้าวในอาเซียน ทั้งไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน ยกกระดับรายได้เกษตรกร ยกกระดับราคาข้าว และพัฒนาการผลิตและการตลาดของข้าวในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ราคาข้าวมีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับรูปแบบการดำเนินการ จะมีการกำหนดให้พื้นที่บริเวณชายแดนไทยบางจุดสามารถเปิดรับข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอบความชื้น สีแปรสภาพเป็นข้าวสาร และทำตลาดเพื่อส่งออกได้ ซึ่งจะห้ามเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้าวที่นำเข้าเหล่านั้นมาเวียนเทียนขายในประเทศ และทำให้ตลาดข้าวไทยเสียหาย โดยแนวทางการดำเนินการเช่นนี้ จะช่วยป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ในไทย รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้สามารถขายข้าวได้ในราคาดีขึ้น และไม่ขายตัดราคาข้าวไทยในตลาดโลก ทั้งนี้ จะเริ่มกำหนดเขตการค้าข้าวพิเศษนี้ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อน จากนั้นจะจัดตั้งเขตการค้าข้าวพิเศษที่ชายแดนไทยลาว และพม่าต่อไป

ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์

สศก.ประเมินน้ำท่วมปีนี้ทำข้าวเสียหาย 2.1 แสนตัน แต่เชื่อไม่กระทบดีมานด์-ราคา

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬารกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง รวม 14 จังหวัด คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 55 ประมาณ 4.3 แสนไร่ หรือคิดเป็นประมาณ 3% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 14.39 ล้านไร่ ใน 14 จังหวัด หรือคิดเป็นประมาณ 0.7% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คาดการณ์ผลผลิตข้าวในปี 55 จะลดลงประมาณ 2.1 แสนตัน คิดเป็น 2.6% ของผลผลิตข้าวใน 14 จังหวัด หรือ 0.8% ของผลผลิตข้าวทั่วประเทศ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นคาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อภาคการผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 2,234 ล้านบาท แบ่งเป็น ความสูญเสียจากผลผลิตข้าวในปี 55 คิดเป็นมูลค่า 2,057 ล้านบาท ความสูญเสียจากต้นทุนการผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 82 ล้านบาท และความสูญเสียจากการที่เกษตรกรเร่งขายข้าวหน้าน้ำท่วม คิดเป็นมูลค่า 95 ล้านบาท

"พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว บางส่วนเป็นพื้นที่ที่ข้าวกำลังตั้งท้องและบางส่วนก็กำลังออกรวง แต่เรายังเชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะไม่รุนแรงเท่าปี 2554 เพราะส่วนใหญ่เป็นน้ำไหลผ่าน ไม่ใช่ น้ำสะสม และปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วที่เขื่อนไม่มีที่จะเก็บกักน้ำจึงได้เอ่อล้นจนไหลท่วมไปเป็นวงกว้าง" นายจรรีก สิงห์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์ฯ กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงราคาข้าว เนื่องจากตอนต้นปีได้มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวปีนี้จะสูงถึง 25 ล้านตัน สูงกว่าปี 54 ที่ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 22 ล้านตัน ซึ่งหากน้ำท่วมสร้างความเสียหายทำให้ผลผลิตหายไป 2.1 แสนตัน ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่เชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาอาหารไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค โดยอาจจะนำข้าวในสต็อกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาถูก

นายสันต์ อุทัยรัตน์ นักวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมอาวุโส สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬารกรณ์ คาดว่าปีนี้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายในไม่ช้า ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปี 54 และปี 55 เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งประเทศไทยจะเผชิญปรากฏการณ์นี้จนถึงสิ้นปี 55

อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าคาดว่าชาวนาและเกษตรกรไทยอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และปรากฏการณ์ลานินญาที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าที่เคยมีมา ชาวนาไทยอาจจะต้องปลูกข้าวเร็วขึ้น ขณะที่กรมชลประทานภาครัฐก็ต้องบริหารจัดการแหล่งชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้า

"ปีหน้าชาวนาและเกษตรกรไทยอาจจะต้องเผชิญภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงกว่าที่ผ่านมา ชาวนาอาจต้องปลูกข้าวเร็วกว่าเดิม กรมชลประทานก็ต้องบริหารจัดการแหล่งน้ำให้สอดคล้องนายสันต์ กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"

ขณะที่ รศ.ศรปราชญ์ ฐในศวรรยารุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีความคงทนต่อน้ำท่วมและทนต่อภัยแล้ง และให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของประเทศจีน คาดว่าภายใน 3 ปีนี้ น่าจะเสร็จเรียบร้อย *ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

ข้าวถุงอั้นไม่อยู่ปรับราคาขึ้น จำหน่ายทำต้นทุนพุ่ง หวั่นเสียแชมป์ส่งออก

นายวิพุธ หวังหลี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานขายและการตลาด บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวพมมรัฐ เปิดเผยว่า ในปีนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงต้องปรับธุรกิจครั้งใหญ่ในรอบหลายปี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นมาก ต้องหันมารุกทำตลาดข้าวในประเทศและควบคุมต้นทุนในองค์กร และผู้ประกอบการข้าวบางรายก็ต้องปรับราคาขายข้าวขึ้น ตามต้นทุนที่สูงขึ้นมาก ซึ่งปัจจุบัน ราคาข้าวหอมมะลิ ในขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม มีราคาขายสูงสุดประมาณ 220 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราคาขาย 200 บาท ข้าวหอมมะลิ ระดับราคาปานกลาง ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม มีราคา 160 บาท จากเดิมในปีก่อนมีราคาขาย 150 บาท ส่วนข้าวขาว ขนาด 5 กิโลกรัม มีราคา เกิน 100 บาท จากเดิมในปีก่อนมีราคาขายไม่ถึง 100 บาท

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการข้าวถุง มีความกังวลมากที่สุดคือ คุณภาพข้าวหอมมะลิของไทยจะลดลง เพราะผลจากนโยบายการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด มีผลให้ปี 56 ข้าวทุกประเภทถูกรับจำนำข้าวเข้าสู่โรงสีทั่วประเทศ โดยไม่ได้คัดเลือกคุณภาพข้าว ทำให้ผู้ประกอบการหาข้าวหอมมะลิคุณภาพดียากลำบาก และกระทบต่อการส่งออกไปต่างประเทศด้วย ซึ่งในระยะยาว แบรินต์ข้าวหอมมะลิของไทย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ต้องได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียงอย่างแน่นอน จึงอยากเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายจัดตรวจดีเอ็นเอของข้าวไทย เพื่อให้โรงสีคัดเลือกคุณภาพข้าวและแยกประเภทข้าว

ขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากยอดการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา หดตัวจากปีก่อนมาก เพราะราคาข้าวไทยในตลาดโลกสูงกว่าคู่แข่ง จึงต้องปรับตัวมาทำตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น และหันมาขยายช่องทางขายผ่านร้านค้าปลีก ซาปั๋ว ร้านอาหาร และกลุ่มโรงแรมมากขึ้น และไม่มุ่งช่องทางขายในห้างค้าปลีกมากนัก ทำให้ปัจจุบัน สัดส่วนการขายของบริษัทมาจากห้างค้าปลีก 50% และนอกห้างค้าปลีก 50% ซึ่งช่องทางห้างค้าปลีกที่ลดลง มาจากยอดขายปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าในห้าง เพราะมีราคาสินค้าที่แพง คาดว่าในปีต่อไป ยอดขายของบริษัทจะมาจากห้างค้าปลีก 40% และร้านค้ารายย่อย 60% ส่วนยอดขายของบริษัทในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมาเติบโต 10% เพราะยอดขายในประเทศยังขยายตัวได้ดีอยู่ แต่ยอดขายของบริษัทในสิ้นปีนี้ ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเติบโตในระดับเท่าใด

นางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียแม็ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวแบรนต์ หงษ์ทอง กล่าวว่า ปีนี้และปีต่อไปการทำธุรกิจจะยากลำบาก เพราะต้นทุนการทำธุรกิจที่สูงขึ้น 20% ตามนโยบายรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55-30 ก.ย. 56 และผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งลดต้นทุน และไม่ต้องการขึ้นราคาข้าวถุง เพราะนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องการให้ข้าวถุงขึ้นราคา สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการมีความกังวลมากที่สุดคือ ปีหน้าจะไม่มีข้าวคุณภาพดีในตลาดและหาข้าวคุณภาพดียาก เพราะการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ที่มา เดลินิวส์

ยิ่งลักษณ์สวนกระแสทุจริต ทุ่ม 4 แสหล.จำหน่ายภาค 2

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ถึง โครงการรับจำนำข้าวว่า การเปิดรับจำนำกรณีพิเศษให้เกษตรกร ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่เกษตรกรจะเกี่ยวข้าวก่อน ซึ่งรัฐบาลได้ให้เข้ารับจำนำได้ 2 รอบ

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมพิจารณางบประมาณ 400,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการรับจำนำข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการมาตรวจสอบขั้นตอนการรับจำนำให้มีความโปร่งใสด้วย

ทางด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า จะมีการเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการ ในส่วนของประชาชน เพิ่มเข้าไปเพื่อจะตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง การทุจริตไปประทวนนั้นทำได้ยาก เนื่องจากข้อมูลในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการทุจริตได้

นายบุญทรง ยังกล่าวถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ มองว่า น่าจะส่งออกได้ที่ปริมาณ 8.5 ล้านตัน ทั้งนี้ หากดูสถิติการส่งออกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว จะเห็นว่าประเทศไทย สามารถส่งออกข้าวเฉลี่ยได้ที่ ประมาณ 8.5-9 ล้านตัน และปีที่แล้วคือ ปี 2554 มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านตัน ฉะนั้น หากติดตามข้อมูลข่าวสาร และวิเคราะห์จะสามารถส่งออกได้ที่ประมาณ 5-6 ล้านตัน โดยในส่วนของภาคเอกชน บอกว่า ทำได้ที่ 6.5 ล้านตัน รัฐบาลได้ 2 ล้านตัน ภาครัฐ กำหนดแล้วน่าจะทำได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน ถือว่าในแง่ของมูลค่าแล้วมั่นใจว่าประเทศไทย ยังครองแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ที่แม้ว่า จะเป็นปริมาณที่ลดลง จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่ที่เป็นห่วงคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต้องขายข้าวได้ในราคาที่สูงตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากมองราคาข้าวในตลาดโลก ขณะนี้จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 650 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ที่แล้วอยู่ที่ ประมาณ 550-580 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายบุญทรง กล่าวด้วยว่า จากที่หลายฝ่ายมองว่า นโยบายรับจำนำข้าวเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดนั้นไม่จริง เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการให้เกษตรกรได้ขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น และข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ส่วนเป้าส่งออกที่ร้อยละ 15 นั้น เป็นเป้าหมายที่มุ่งมั่น แต่การคาดการณ์จะไปถึงหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากการส่งออกของไทย เจอกับปัญหา 2 เด้ง คือ ปัญหาวิกฤตยุโรปและอุทกภัยปลายปีที่แล้วส่งผลถึงผลผลิต

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โล่ข้าวรัฐเงิน 2 หมื่นล้าน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ แถลงผลงานกระทรวงพาณิชย์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจะขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล 2554/2555 โครงการรับจำนำนาปีปีฤดูกาล 2555 รวมกับข้าวสต็อกเก่า เป็นเงินทั้งสิ้น 2.6 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการขายข้าวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ คาดว่าจะได้เงิน 8.5 หมื่นล้านบาท และการขายข้าวในปี 2556 แบ่งเป็นไตรมาสแรก 4 หมื่นล้านบาท ไตรมาสสอง 3 หมื่นล้านบาท ไตรมาสสาม 5 หมื่นล้านบาท และไตรมาสสี่ 5.58 หมื่นล้านบาท

การคาดการณ์จำนวนเงินขายข้าวในสต็อกรัฐบาลปลายปีและปีหน้านั้น เนื่องจากรัฐบาลมีสัญญาซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับหลายประเทศรวม 6 สัญญา ปริมาณมากถึง 7.32 ล้านตัน เป็นสัญญาซื้อขายข้าวที่มีการส่งมอบจริง และกำลังทยอยส่งมอบไปจนถึงปีหน้า โดยประเทศที่ขายจีทูจีให้ เช่น จีน บังกลาเทศ โกตดิวัวร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดขายข้าวให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศอีก 2 ครั้ง รวม 2.64 แสนตัน ซึ่งอนุมัติขายไปแล้ว และการขายให้กับหน่วยราชการอื่นในประเทศ เช่น กรมราชทัณฑ์ กระทรวงกลาโหม รวมถึงผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงผงฟ้ายอีก 7.97 แสนตัน จะทำให้รัฐบาลได้เงินตามเป้าหมาย และเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2554/2555 ทั้งนาปีและนาปรัง ซึ่งใช้งบไปประมาณ 2.8 แสนล้านบาท ถือว่ารัฐบาลขาดทุนไม่มาก ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

สำหรับปริมาณข้าวสารที่ระบายออกทั้งจีทูจีและขายให้ผู้ค้าในประเทศรวม 8 ล้านตัน จากสต็อกรัฐบาลทั้งหมด 12 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวสารจากโครงการจำนำนาปีฤดูกาล 2554/2555 จำนวน 4.09 ล้านตัน และข้าวสารจากโครงการรับจำนำนาปีปีฤดูกาล 2555 จำนวน 5.61 ล้านตัน และข้าวค้างสต็อกรัฐบาลก่อน 2.23 ล้านตัน จะทำ

ให้เหลือสต็อกข้าวสารของรัฐบาลที่ไม่มีภาระผูกพันอีกแค่ 4.17 ล้านตัน ไม่จำเป็นต้องเร่งขาย เพราะทำเป็นข้าวสำรองหากเกิดภาวะภัยแล้งได้ หรือขายให้ประเทศที่ขาดแคลนในอนาคต

ขณะที่เป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้ ยืนยันว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน ประเมินจากในส่วนเอกชน 6.5 ล้านตัน และจีทูจีไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน ทำให้ไทยยังคงครองแชมป์ส่งออกข้าวในตลาดโลก ทั้งด้านปริมาณและในด้านมูลค่า

รอมว.พาณิชย์ กล่าวด้วยว่า การทำงานของกระทรวงที่รับจำหน่ายข้าวทุกเมล็ด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ได้หาเสียงไว้

ที่มา โพสต์ทูเดย์

‘พาณิชย์’ ยืนยันช่องประมูลข้าวหอมมะลิ 5.86 แสนตัน 19 ก.ย.

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ย. เปิดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าวปทุมธานี ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ปริมาณรวม 5.86 แสนตัน เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาในวันที่ 19 ก.ย. นี้

ทั้งนี้ สต็อกข้าวสารดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นข้าวที่เหลือจากการเปิดประมูลเมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ได้เปิดขายในส่วนของข้าวหอมมะลิปริมาณ 4.99 แสนตัน แต่ได้อนุมัติขายเพียงแค่ 2 หมื่นกว่าตัน จึงได้นำส่วนที่เหลือมาเปิดประมูลร่วมกับข้าวในสต็อกที่ยังเหลืออยู่อีกครั้ง โดยหลักเกณฑ์การเสนอราคาตามประกาศหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) ให้เสนอราคาซื้อ ณ

หน้าคลังสินค้าที่ซื้อคือเป็นเงินบาท และผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหรือตัวแลกเปลี่ยน หรือเช็คธนาคาร ที่ออกโดยธนาคารตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศ ในอัตรา 2% ของมูลค่าสินค้าที่ยื่นเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ผู้เสนอราคาซื้อสามารถขอใช้สิทธิดูสภาพข้าวสารที่เก็บรักษาได้ หากไม่ขอใช้สิทธิดังกล่าวจะถือว่าผู้เสนอราคาซื้อยอมรับสภาพข้าวสารที่เสนอราคาโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยเงื่อนไขทีโออาร์ที่ประกาศเชิญชวนจนถึงวันที่เสนอราคาจะมีระยะเวลา 6 วัน ที่เอกชนสามารถไปตรวจสอบคุณภาพข้าวในโกดังที่จะยื่นราคาได้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลรอบนี้ คาดว่าเอกชนที่ร่วมประมูลข้าวหอมมะลิ คงเสนอราคาไม่แตกต่างจากการประมูลที่เปิดขายข้าวช่วงปลายเดือนส.ค. ที่มีการเสนอราคาเฉลี่ยประมาณกก.ละ 18-19 บาท เนื่องจากมีกระแสข่าวในวงการค้าข้าวว่าข้าวหอมมะลิที่รัฐบาลจะนำมาเปิดนั้น คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร เพราะข้าวที่คุณภาพดีได้ถูกขายออกไปเกือบหมดแล้ว จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะยอมอนุมัติขายหรือไม่ หากได้ราคาไม่สูงมากนัก

สำหรับกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาระบุว่ามีคำสั่งซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 7 ล้านตัน มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ หากมีคำสั่งซื้อมากถึงขนาดนั้น วงการค้าข้าวก็ต้องทราบ เพราะจะต้องมีการจองเรือเพื่อส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลที่ไปขาย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ปชป.โต้‘บุญทรง’ขายข้าวจีทูจีขายจริงแค่ 2 ประเทศ

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่านายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รอมว.พาณิชย์ ระบุว่า มีการทำสัญญาค้าข้าวในระบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีปริมาณ 7.328 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลขาดทุนไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท ต้นทุนรับจำนำ 2.8 แสนล้านบาท คาดว่าจะขายได้สิ้นปี 2.6 แสนล้านบาท ขาดทุนไม่ถึง 2 หมื่นล้าน

บาท จากการส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน มีการทำสัญญาซื้อขาย ทั้ง 6 ประเทศที่รัฐบาลระบุ ได้แก่ โกลด์โคสต์ (ไอเวอรีโคสต์), กินี, บังกลาเทศ, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย จีน ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะเท่าที่ตรวจสอบได้พบว่ามีเพียงแค่ 2 ประเทศที่อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาคือ โกลด์โคสต์ 2.4 แสนตัน และ กินี 2 แสนล้าน ขณะที่ประเทศอื่นๆ ไม่มีสัญญาผูกมัดซื้อขาย ยังอยู่ในขั้นตอนแค่บันทึกทำความเข้าใจ (เอ็มไอยู) เท่านั้น โดยเฉพาะกับประเทศฟิลิปปินส์ที่เป็นการทำเอ็มไอยูว่าจะขายข้าวให้เมื่อมีความต้องการ 1 ล้านตัน ซึ่งทำไว้ตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วไม่ใช่ทำในสมัยรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนับรวมว่าจะเป็นการขายข้าวได้เป็นเพียงการตั้งตุ๊กตาไว้

นายชวนนท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีครั้งแรกไม่มีข้าวจากรัฐชนออกไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นข้าวที่ส่งออกไปครั้งแรกจึงเป็นข้าวของเอกชนทั้งสิ้น กระทรวงพาณิชย์ต้องตามคำถามว่าข้าว 7.328 ล้านตันที่อ้างว่าจะส่งออกได้จะส่งออกไปขายใคร ขายราคาเท่าไร และขายไปแล้วเมื่อไหร่ เพราะเชื่อว่าข้าวในโครงการทุกเม็ดยังอยู่ในยุ้งฉางของท่าขนส่ง หากไม่มีทุจริตแอบนำไปให้เอกชนนำไปจำหน่าย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"ปู"ปิดทุจริตข้าวไม่เกี่ยวเชิงนโยบาย เป็นแค่ขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ต้องแก้ไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางวัชระ วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินทางมายังโกดังเก็บข้าวเกษตรไพศาลธัญกิจ หรือโกดังกลาง PK Rice อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจสอบการเก็บรักษาข้าวจากโครงการรับจำนำข้าว โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการทุจริตว่า ปัจจุบันรายได้ของชาวนาเป็นไปตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนปฏิบัติในการจำนำทั่วประเทศ เพื่อป้องกันเกิดการทุจริต ก็มีการเพิ่มสัดส่วนของเกษตรกรมากขึ้น เพื่อเป็นปากเสียงในการตรวจสอบ แต่จะบอกว่าคนส่วนน้อยที่ทำให้เกิดปัญหา แล้วจะให้เอากฎคนส่วนน้อยไปครอบคนส่วนใหญ่จนเกษตรกรร้องเรียนว่า ตึงเกินไปจนไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น ภาคปฏิบัติก็ต้องลงไปตรวจทุกพื้นที่

"ปัญหาการทุจริตไม่ใช่ขั้นตอนใหญ่ในนโยบาย แต่เป็นในขั้นตอนเล็ก ซึ่งต้องทยอยแก้ไข ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลานาน เราเพิ่งเข้ามาทำงาน เพิ่งรับจำนำข้าวรอบที่ 2 ดังนั้นต้องใช้เวลาในการปรับจูน ข้อมูลที่แจ้งเข้ามาเราทำทั้งเชิงรุก แต่ก็จะมีบ้างในรายละเอียดก็ต้องรอรับข้อมูล บางแห่งเป็นแค่การบอกกล่าวโดยไม่มีหลักฐาน เราอยู่ภายใต้กฎหมายไทย พอไม่มีหลักฐานก็ไม่มีอะไรจะไปจับเขาได้" นายกช กล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาการทุจริต เจ้าหน้าที่พยายามดำเนินการ แต่ยอมรับว่ามีคนพยายามใช้ช่องว่างของกฎหมายในการทุจริตที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติ ดังนั้น ต้องแยกขั้นตอนว่า 1.นโยบายนี้ต้องการสร้างรายได้ให้ประชาชน 2.กฎเกณฑ์รัดกุมแล้ว แต่มากพอไหมและมากจนคนจะเริ่มบ่นแล้ว 3.ขั้นตอนในการปฏิบัติ และ 4.คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่

"คนใช้ช่องว่างนั้นในการทำให้เกิดการทุจริต ดังนั้น ต้องแยกความทุจริตที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากตรงไหน รายละเอียดปฏิบัติหรือคนสร้างให้เกิด มีการสมรู้ร่วมคิดกัน ก็ต้องตั้งคณะกรรมการเพิ่มเข้าไป" นายกชกล่าว และว่า ถ้าในอนาคตมีเทคโนโลยีดี ก็จะสามารถเก็บข้าวได้เป็นเวลานานนับสิบปี อย่างเช่น ระบบไซโลของออสเตรเลีย ที่สามารถเก็บข้าวได้เป็น 10 ปี ทั้งนี้ จากการเดินทางไปประชุมเอเปค คนพูดเรื่องข้าวตลอด ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ถ้าเรามีการเก็บสต็อกที่ดี ที่โปร่งใส ก็จะเป็นแหล่งอาหารของโลกได้ ในกลุ่มอาเซียนเราก็พยายามพูดคุยกันว่า จะเป็นแหล่งอาหารในการป้อนสู่นานาชาติ ดังนั้น ถ้าเรามีระบบชัดเจน รัฐบาลล่วงหน้า ก็จะทำให้รู้ว่าเกษตรกรจะต้องผลิตเท่าไร

ส่วนการรักษาตลาดข้าวของไทยนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การรักษาตลาดข้าวต้องเลือกว่าจะใช้วิธีไหน ถ้าเราเลือกแบบมาร์เก็ตแชร์ ขายโดยไม่ได้เอาราคาเป็นหลัก สุดท้ายก็ไม่ได้ราคา รายได้ก็ไม่เข้า หมายความว่าถ้าเราอยากได้มาร์เก็ตแชร์ เราก็ต้องรีบเทขาย เราน่าจะควบคุมปริมาณการปล่อยให้สมดุลกับราคาด้วย ขณะเดียวกัน

ลักษณะการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G จะทำให้รู้รายละเอียดที่ต่างกัน แต่ถ้าเราขายแบบประมูลเราจะรู้รายได้ แต่ถ้าเป็นจีทูจีจะเป็นราคาล่วงหน้าและระบุเวลาส่งมอบ ดังนั้น การรับรู้รายได้ก็จะมาพร้อมกับการทยอยส่งมอบ ราคาเราได้ วันนี้จึงยังไม่เห็นราคา เพราะเป็นการทยอยส่งของ ก็เลยต่างกันในส่วนองวิธีการ

"กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามบริหารจัดการ ถ้าเราขายหมดเลยก็สามารถทำได้ ในราคาที่แข็งแบบมาร์เก็ตแชร์ แต่สุดท้ายแทนที่เราจะนำงบประมาณตรงนี้ไปในส่วนของการจัดการอื่นก็ทำไม่ได้ ข้าวก็หมดไป ไม่มีผลผลิตเพิ่มแล้ว ดังนั้น เราต้องบริหารตรงนี้ให้เหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุด" นายกฤษฎา

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวอีกว่า ในส่วนความไม่เข้าใจของชาวบ้าน ชาวบ้านถือว่าเข้าใจกันแล้ว เพราะเราใช้ระบบรับจำนำ ที่เขาได้ราคา เพราะข้าวทุกเม็ดเรารับหมด แต่ในส่วนของรัฐบาลทำอะไรที่จะใช้งบประมาณในการจำนำข้าวแล้วขายให้ได้ประโยชน์ เมื่อปีครบบัญชีออกมาแล้ว จะเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งจะดูสองก้อนคือ 1. ค่าใช้จ่ายที่รัฐใช้ เมื่อเทียบกับระบบประกันฯ และ 2. วงจรเศรษฐกิจที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากระบบจำนำข้าว หักต้นทุนแล้วจะมีรายได้เท่าไร จึงต้องนำสองส่วนนี้มาบวกกัน จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งมองข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้

ที่มา มติชน

นักวิชาการจีเล็กจำนำข้าว หลังราคาสูงขึ้น114%

นายอัคร์ พิศาลวานิช อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในการบรรยายเรื่อง นโยบายรับจำนำส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวไทยอย่างไร ในการเสวนาประชาคมข้าวไทย เรื่อง อนาคตส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไรว่า จากการศึกษาโครงการรับจำนำข้าว ในช่วง 12 ปีนับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันพบว่าโครงการรับจำนำนี้ ทำให้ทุกอย่างมีราคาสูงไปหมด เช่นที่ดิน ข้าว วัสดุ ค่าเช่านา ปุ๋ย เป็นต้น ในขณะที่รัฐบาลใช้งบประมาณเพื่ออุดหนุนข้าวสูงมากถึง 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ 50 % เป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

"หากพิจารณาด้านราคาข้าวจะพบว่าในช่วงแรกของการรับจำนำ ปี 44/45 ที่รัฐกำหนดราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาดพบว่าราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้น 50% จนถึงปัจจุบันราคาข้าวโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น 114% แต่หากเทียบกับราคาที่เกษตรกรขายได้จริงพบว่ายังรัฐบาลกำหนดราคาข้าวเอาไว้สูง ราคาที่เกษตรกรขายได้จริงจะห่างจากราคาที่ประกาศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มจากปีแรกๆ อยู่ที่ตันละ 187 บาท ปัจจุบันห่างกันที่ ตันละ 4,000 บาท แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ยังไม่มีผลกระทบด้านราคาข้าวจริงที่เกษตรกรได้รับ" นายอัคร์ กล่าว

ดร.อัคร์ กล่าวว่าการกำหนดราคารับจำนำที่สูงมาก ทำให้เกษตรกรไม่สนใจไถ่ถอนข้าว ทำให้สต็อกข้าวของไทยใน 12 ปีที่ผ่านมา มีมากถึง 9.4 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 450 % ในขณะที่ราคาข้าวถูกปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 44 -51 เพิ่มขึ้น 124 % รวม ช่วง 10 ปี เพิ่มขึ้น 81% รวมทั้งราคาส่งออกข้าวของไทยยังห่างจากเวียดนามมากขึ้น ส่งผลให้ ตลาดข้าวในอาเซียนลดลงรวม 64 % ทั้งหมดเป็นผลมาจากราคาข้าวของไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะราคาจำนำ

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลควรเปลี่ยนวิธีการรับจำนำดังกล่าว หันมาสนับสนุนรายได้แก่เกษตรกรโดยตรง อย่าวางราคาส่วนต่างสูงกว่าตลาดมาก และตั้งเงื่อนไขให้เกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิต จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่า

ขณะที่ นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ผลผลิตข้าวของโลกที่รวมสต็อกด้วยในปีนี้มีสูงมากถึง 570 ล้านตัน ข้าวสารสูงกว่าปริมาณความต้องการข้าวของโลกที่มีอยู่ 456.63 ล้านตัน ดังนั้นจึงคาดว่าราคาข้าวสารของโลกจะไม่ปรับสูงขึ้น ซึ่งประเทศที่มีสต็อกข้าวสูงที่สุดคือจีน 44.8 ล้านตัน อินเดีย 26 ล้านตัน ไทย 9.4 ล้านตัน เวียดนาม 2.3 ล้านตัน

นายสมพร กล่าวด้วยว่า แต่สต็อกข้าวดังกล่าวที่มีมาก ทำให้ทุกประเทศต้องผลักดันการส่งออก ซึ่งตลาดข้าวที่ใหญ่มากคือ กลุ่มตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา ประเทศผู้ส่งออกที่มีปัญหาหนักที่สุดคือ ไทยที่

มีสัดส่วนสต็อกอยู่ที่ 30 % แต่เนื่องจากราคากายในสูงมาก ส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต่ำ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นได้ โดยสหรัฐฯคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกได้ 7 ล้านตัน แต่รัฐบาลไทยตั้งเป้าไว้ที่ 9.5 ล้านตัน ในขณะที่ไทยเสียตลาดข้าวในอาเซียนให้กับเวียดนามไปแล้ว

ทางเดียวที่จะระบายข้าวในสต็อกได้คือตลาดนอกอาเซียนที่ต้องการข้าวหนึ่ง และข้าวคุณภาพ แต่ข้าวไทยในสต็อกส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต่ำ ยิ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายรับจำนำ 100 % แนวโน้มการผลิตข้าวของไทย จะเป็นข้าวคุณภาพต่ำมากขึ้น รัฐบาลเป็นการผูกขาดตลาดข้าว กลไกการตลาดหาย ดังนั้นนโยบายบริหารข้าวไทยต้องเปลี่ยน

"โอกาสของข้าวไทยในตะวันออกกลาง และแอฟริกายังมีอยู่ แต่รัฐไม่แสวงหาประโยชน์จากตรงนี้ มีการเก็บสต็อกเอาไว้สูงเกินไป ไม่หาทางระบาย ทำให้เกิดคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากตรงนี้ ต้นทุนการส่งออกข้าวของไทยที่สามารถแข่งขันได้ควรอยู่ที่ตันละ 551 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 10,000 บาท แต่ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 522 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าจะขายแข่งกับเวียดนามรัฐบาลมีภาระตันละ 9,000 บาทที่ต้องขาดทุน โดยที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเลย" นายสมพร กล่าว

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำของรัฐบาลที่กำหนดราคาไว้สูงมาก ทำให้มูลค่าการส่งออกมีอัตราที่ลดลงเฉลี่ยแล้วประมาณ 6,000 ล้านบาท/เดือน หากรัฐบาลยังฝืนทำโครงการนี้ต่อไป ไทยจะเสียข้าวทั้งระบบ ถ้าจะให้ดีควรบริหารด้วยกลไกการตลาด ที่ยังมีคนบางกลุ่มไม่เชื่อในกลไกนี้ เห็นว่ากลุ่มพ่อค้าเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ ขณะที่เกษตรกรเป็นฝ่ายลำบาก ทำให้ที่ผ่านมามีการกำหนดนโยบายการรับจำนำ จนกลไกการตลาดเสีย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 ก.ย. 2555 มีจำนวน 179,500 ตัน มูลค่า 79.695 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 ก.ย. 2555 มีจำนวนรวม 5.274 ล้านตัน มูลค่า 2.341 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 4.7% และมูลค่าลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.536 ล้านตัน มูลค่า 2.638 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) นับจนถึงต้นเดือน ส.ค. ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.3 ล้านตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารระบุว่า อินเดียจะยังคงส่งออกข้าวและข้าวสาลีต่อไปแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตธัญพืชก็ตาม เนื่องจากในขณะนี้สต็อกธัญพืชของอินเดียยังคงมีปริมาณมาก ในขณะที่รัฐบาลกำลังดูแลเกี่ยวกับกลไกที่จะสร้างประโยชน์ทั้งเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม โดยเลือกสินค้าเกษตรที่สำคัญเช่น ข้าว ข้าวสาลี และน้ำตาล

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลักโดยขณะนี้มีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 226 ล้านไร่ (ณ วันที่ 13 ก.ย.) ซึ่งมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกในระดับปกติประมาณ 2.6% (ระดับปกติคือในช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 220 ล้านไร่) อย่างไรก็ตามหากเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการเพาะปลูก 237 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 4.6%

[ที่มา Riceonline.com](#)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ ณ วันที่ 1 ส.ค. มีจำนวน 1.62 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 48 วัน) ลดลง 40.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.72 ล้านตัน และลดลง 15.6% จากเดือน ก.ค. ที่มีจำนวน 1.91 ล้านตัน

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน 530,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 33% ของสต็อกทั้งหมด) ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 16 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้ สต็อกข้าวที่อยู่ในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีประมาณ 490,000 ตัน ขณะที่ภาคครัวเรือน (households) มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 0.6 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 37% ของสต็อกทั้งหมด)

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการของ องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) คาดว่าสต็อกข้าวจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เพราะจะมีการรับมอบข้าวที่ภาคเอกชนมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จากการที่ NFA ได้จัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าได้ 380,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

บังกลาเทศ

กระทรวงอาหารและการจัดการสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ข้าวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2555 ว่า ปริมาณการนำเข้าระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่มีการนำเข้าข้าวโดยภาครัฐบาลบังกลาเทศ แต่ภาคเอกชนนำเข้ารวม 4,000 ตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตข้าวในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ในขณะที่การนำเข้าในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน บังกลาเทศนำเข้าข้าวรวม 135,600 ตัน เป็นการนำเข้าโดยรัฐบาลทั้งหมด

การรับซื้อข้าวในประเทศของรัฐบาล เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 รัฐบาลประกาศเริ่มรับซื้อข้าวฤดูใหม่ (Boro) ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2555 โดยมีเป้าหมายการรับซื้อจำนวน 1 ล้านตัน (เป็นข้าวสาร 900,000 ตัน และข้าวเปลือก 150,000 ตัน ในราคาข้าวสารกก.ละ 28 ตากาหรือประมาณ 12.32 บาท และข้าวเปลือก กก.ละ 18 ตากาหรือประมาณ 8.18 บาท เพื่อพยุงราคาข้าวในตลาดซึ่งลดลงเป็นลำดับ เป็นการจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวไม่หันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 รัฐบาลรับซื้อแล้วรวม 505,400 ตัน และทำสัญญาแล้วรวม 863,200 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้ว (900,000 ตัน)

การจำหน่ายข้าวของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2011-2012 รัฐบาลบังกลาเทศมีแผนการจำหน่ายข้าวจำนวน 2.91 ล้านตัน แต่จำหน่ายได้จริงจำนวน 2.10 ล้านตัน สำหรับปีงบประมาณ 2012-2013 รัฐบาลบังกลาเทศมีแผนการจำหน่ายข้าวจำนวน 2.77 ล้านตัน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 55 รัฐบาลบังกลาเทศจำหน่ายข้าวราคาถูกไปแล้วรวมปริมาณ 49,600 ตัน โดยจำหน่ายผ่านจุดจำหน่ายต่างๆ ในราคา กก.ละ 24 ตากาหรือ 10.9 บาท

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายส่งและปลีกข้าวคุณภาพต่ำในตลาดกรุงธากา ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 55 ราคาจำหน่ายส่งข้าวคุณภาพต่ำ กก.ละ 24.30 ตากาหรือ 10.95 บาท ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แต่ราคาจำหน่ายปลีกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เป็นราคา กก.ละ 29.0 ตากาหรือ 13.18 บาท หลังจากที่ทรงตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 55 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีราคาต่ำกว่าปีก่อน 22.4% (ราคาขายส่ง) และ 12.4% (ราคาขายปลีก) ตามลำดับ

ส่วนการส่งออกข้าว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 55 รัฐบาลบังกลาเทศได้ประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวเฉพาะ ประเภทข้าวหอม (aromatic rice) เป็นการชั่วคราว ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่าง เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2555 เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวเกินความต้องการในประเทศ ซึ่งตลาดส่งออกส่วนใหญ่ คือตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และแคนาดา ซึ่งมีชุมชนชาวบังกลาเทศอาศัยอยู่จำนวนมาก

สต็อกข้าวรัฐบาล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สต็อกข้าวรัฐบาลบังกลาเทศ มีปริมาณ 1,093,100 ตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดือนก่อน ซึ่งมีสต็อก 1,048,600 ตัน เนื่องจากรัฐบาลมีการรับซื้อข้าวฤดูใหม่เพิ่มได้ไม่มากนัก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา บังกลาเทศ

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นี้ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการเปิดประมูลอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 100,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวจาก ประเทศไทย 70,000 ตัน ราคาประมาณ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f และข้าวจากประเทศอูรุกวัย 30,000 ตัน ราคา ประมาณ 682 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่าในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 650,000 ตัน แล้ว

ที่มา The Iraqi Grain Board

อียิปต์

รัฐบาลอียิปต์อาจจะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว (medium-grain rice) ซึ่งใช้มาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2008 เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการในประเทศแล้ว ดังนั้นจึงสามารถที่จะส่งออกผลผลิตส่วนเกินได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้น

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกันยายน 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 464.19 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 465.29 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะมีเพียง 98 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.3 ล้านตัน ส่วนที่ประเทศจีนนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 143.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐฯ อียิปต์ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ ไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.05 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น บราซิล และพม่า

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 467.68 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 458.28 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 105.72 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 102.23 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.13 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.38 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 35.85 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 35.87 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่ามีการนำเข้า 1.5 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่านำเข้า 2.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.18 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการ

นำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกเพียง 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการส่งออก 7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกถึง 8 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.35 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA

